

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổ chức khảo sát kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021”.

I- ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 33 Đảng bộ cơ sở, với 209 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 42 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên là 3.408 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ 25 đồng chí (11 đồng chí chuyên trách); Ban Thường vụ đảng ủy 09 đồng chí (07 đồng chí chuyên trách).

II- NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn tận tình của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn cao, có trình độ lý luận chính trị, có nhận thức và ý thức tự giác nên việc tiếp cận, nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết có nhiều thuận lợi.

2. Khó khăn

- Đảng viên trong Đảng bộ Khối là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, do đó, bị chi phối nhiều về nhiệm vụ chuyên môn nên ít có thời gian đầu tư, nghiên cứu sâu về công tác xây dựng Đảng.

- Khả năng truyền đạt, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế dẫn đến chất lượng phổ biến, quán triệt chưa cao.

II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN LĨNH VỰC CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

- Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khôi, Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi kịp thời triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khôi, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khôi để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung vào nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung vào nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở: Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi đã kịp thời ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi, các chương trình, kế hoạch cụ thể để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ Khôi (*có phụ lục các văn bản kèm theo*). Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng chương trình công tác hằng năm của mình. Xây dựng Quy chế làm việc mẫu, triển khai đến cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng căn cứ xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữ Đảng ủy Khôi với các cơ quan có liên quan trong tỉnh.

- Nhìn chung, từ sau Đại hội Đảng bộ Khôi đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

2. Về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 26/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và biên soạn lịch sử Đảng: Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới, cụ thể trong năm 2020 và 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi đã tổ chức 5 lớp nhận thức về Đảng cho 351 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng lý

luận chính trị cho 225 đảng viên mới. Các lớp học được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, chất lượng ngày càng nâng lên trên cơ sở bố trí thời gian khoa học, hợp lý, phát huy vai trò của Ban Tổ chức lớp học theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao.

- Công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối được Ban Tuyên giáo tham mưu thực hiện theo đúng quy trình. Công tác lưu trữ, quản lý, tổng hợp tài liệu, tư liệu qua các nhiệm kỳ được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và khoa học. Ban hành Công văn số 746-CV/ĐUK, ngày 19/7/2018 chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ.

- Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII: Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Ban Bí thư trong toàn Đảng bộ Khối; Ban Thường vụ đã ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chuyên đề hàng năm theo từng chủ đề quy định¹, tổ chức Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cấp Đảng bộ Khối (trao 16 giải các loại). Tổ chức Đoàn tham gia thi Kể chuyện cấp tỉnh. Kết quả, Đảng bộ Khối có 3 giải (01 Nhì, 01 Ba và 01 Khuyến khích); triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Chủ đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; đưa nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập, làm theo; cụ thể hóa chuyên đề chung thành chủ đề của chi, đảng bộ mình, trên cơ sở gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; xác định những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyết; đề ra những nội dung, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo thực hiện việc xây dựng cam kết,

¹ - Chủ đề năm 2020 “Về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Chủ đề năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm về thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện bồi dưỡng, phát hiện, bình chọn và nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định kỳ hàng quý đảm bảo thực chất, thường xuyên. Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét, quyết định tuyên dương khen thưởng 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho 27 tập thể và 57 cá nhân, đề nghị lên cấp trên và được Tỉnh ủy khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối gồm 04 đồng chí, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng ban; kiện toàn Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối gồm 06 đồng chí, đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; đồng thời phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối phụ trách theo dõi các TCCS đảng, đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Ban Chỉ đạo 35 ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCĐ35, ngày 02/3/2021 về triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 và chỉ đạo các TCCS đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn tăng cường công tác bảo mật; tổ chức hướng dẫn kỹ năng, phương pháp cho các nhóm TCCS đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, tuyên truyền trên Website Đảng bộ Khối. Đã biên tập, đăng tải 225 tin, bài và 185 hình ảnh trên Website Đảng bộ Khối. Tăng cường hoạt động nhóm facebook của Đảng bộ Khối: ĐĂK NÔNG XANH; tăng số lượng thành viên tham gia; nâng cao chất lượng thông tin, bài viết đăng tải lên Nhóm; đến nay đã có gần 4.800 thành viên tham gia, bình quân có 30 tin, bài/ngày. Nội dung thông tin đăng tải đa dạng, phong phú, đề cập nhiều nội dung, trọng tâm là hoạt động của

Đảng ủy Khối, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội nổi bật của tỉnh Đắk Nông.

- Lãnh đạo thực hiện xây dựng, mở rộng, phát triển các nhóm kín trên mạng xã hội phục vụ việc đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đến nay, đã có 72 TCCS đảng xây dựng các nhóm kín theo yêu cầu và tham gia thực hiện các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối.

- Việc triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông: thực hiện Kết luận số 666- KL/TU, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 21/01/2020 “về việc thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông “về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, năm 2020”. Chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng phổ biến, quán triệt Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (85 biểu hiện) để cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu, từ đó nghiên cứu, nhận diện các biểu hiện và đầu năm tiến hành cam kết không vi phạm 85 biểu hiện mà Quy định 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, cùng với việc xác định những hạn chế, tồn tại, những vấn đề nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cuối năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức đảng tổ chức thảo luận, phân tích, xem xét để chỉ ra những biểu hiện cụ thể, mức độ suy thoái của từng tổ chức đảng, đảng viên. Qua theo dõi, đến nay, Đảng bộ Khối chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến mức phải giới thiệu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

- Việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ, báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng bộ Khối: kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Khối cả về số lượng và chất lượng mỗi cấp ủy các TCCS đảng cử từ 01 - 02 đồng chí làm tuyên truyền viên của cơ sở đảng và được cấp ủy phân công hoạt động thường xuyên tại cơ sở. Các đồng chí báo cáo viên cơ bản phát huy tốt nhiệm vụ báo cáo viên tuyên truyền viên, thực hiện đúng định hướng của Đảng ủy Khối, của cấp ủy các TCCS đảng và chức năng, nhiệm vụ đúng với Quy chế.

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở

- Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để uốn nắn, giáo dục những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, lệch lạc; qua đó, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có hình thức khen thưởng phù hợp. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 103 tập thể và 214 cá nhân, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 24 cá nhân; đồng thời, kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 08 và giám sát 03 tập thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Kết quả kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân đều thực hiện tốt nội dung Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

- Việc xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra của cấp ủy. Kết quả khắc phục các khuyết điểm, tồn tại chỉ ra: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối theo dõi, đôn đốc cấp ủy tổ chức đảng đảng được kiểm tra, giám sát kịp thời xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong thông báo kết luận đã kiểm tra cụ thể: Năm 2020 có 8/8 tổ chức đảng báo cáo kết quả khắc phục sau thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.

- Thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 08/3/2018, Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về Cơ quan Đảng ủy Khối đã xây dựng Đề án số 99-ĐA/CQĐUK, ngày 31/8/2021 “Về vị trí việc làm cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đang xem xét phê duyệt; trong đó, về tổ chức bộ máy có Thường trực, 04 ban chuyên môn (gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo), 02 tổ chức đoàn thể (gồm: Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối). Việc tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm: biên chế của Đảng ủy Khối sau khi hợp nhất là 33 đồng chí. Hiện nay, có 30 đồng chí giảm 03 đồng chí.

- Việc triển khai Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Sau khi nhận được Chương trình số 12-CTr/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Chương trình số 13-CTr/ĐUK, ngày 31/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần

thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng để thực hiện; trong đó: Việc triển khai, quán triệt thực hiện, xong trong quý IV/2021. Cấp ủy các trực thuộc xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện, xong trong quý I/2022. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện từ năm 2022. Tổ chức sơ kết vào quý II năm 2023, tổng kết trong quý I/2025.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, chú trọng và thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Trình tự, nội dung và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Cử cấp ủy viên của Đảng ủy Khối đến cùng dự sinh hoạt với các chi bộ để hướng dẫn các chi bộ nâng cao hơn chất lượng sinh hoạt.

- Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 105-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, theo đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã căn cứ các tiêu chí tiến hành rà soát trong đội ngũ đảng viên. Kết quả phát hiện có 01 trường hợp đảng viên 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chi bộ bỏ phiếu biểu quyết chưa đến mức phải đưa vào diện giáo dục, giúp đỡ.

- Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch, từ sau Đại hội đại biểu đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cử 01 cán bộ đào tạo CCLL chính trị tại Học viện chính trị quốc gia tại Hà Nội, tạo điều kiện cho 02 đồng chí đạo tạo thạc sỹ, cử 04 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên chính, chuyên viên cao cấp và lớp lãnh đạo, quản lý cấp sở. Sắp xếp, bổ nhiệm 07 cán bộ giữ các chức vụ trưởng, phó Văn phòng, các ban đảng, giới thiệu 06 cán bộ ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo chuyên trách Ủy ban kiểm tra và các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng ủy Khối.

- Về thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị

“Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, việc xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác kết nạp đảng viên, công tác cán bộ, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ việc thẩm tra, xác minh về lai lịch, kết luận chính xác, đúng quy định. Công tác quản lý hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo đúng chế độ “mật”, cung cấp thông tin đúng đối tượng, đúng nội dung. Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ được 1563 lượt; trong đó, phục vụ công tác kết nạp đảng viên 270 trường hợp.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng

- Xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, đã lãnh đạo thì phải có kiểm tra, giám sát, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Ban chấp hành Đảng ủy Khối đã chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát sau Đại hội các cấp (*cụ thể có phụ lục kèm theo*).

- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát với tổng số 34 tổ chức đảng (Ban chấp hành Đảng bộ 16 cuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 07 cuộc; Các ban tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đảng ủy Khối 12 cuộc). Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch.

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động theo dõi, phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 01 trường hợp; thi hành kỷ luật luật 03 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt đảng 5 trường hợp; tiếp nhận và xử lý 18 đơn thư tố cáo; trong đó, chuyển 07 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp trên giải quyết, 02 đơn chuyển cơ sở giải quyết, 09 đơn tố cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết 09 đơn của UBKT: Đơn tố cáo có ký tên 02 đơn, đơn tố cáo dấu tên: 07 đơn, Ủy ban kiểm tra đã xử lý, giải quyết theo quy định và thông báo kết quả cho người tố cáo biết. Người tố cáo cũng đồng tình, hài lòng với kết quả giải quyết của ủy ban kiểm tra, không khiếu kiện, khiếu nại lên cấp trên.

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối bám sát vào phạm vi điều chỉnh của quy định về trách nhiệm chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kịp thời phổ biến, quán triệt Quy định 195; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo thống nhất kịp thời trong thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định của

Đảng như: xây dựng, ban hành quy chế làm việc; thông báo phân công nhiệm vụ; chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và hàng năm theo quy định; Chỉ đạo và hướng dẫn UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra việc quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các Ban tham mưu, cấp ủy các TCCS đảng tập trung rà soát, đánh giá đội ngũ cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra và UBKT Đảng ủy cơ sở; thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ UBKT đảng ủy cơ sở; kịp thời kiện toàn cán bộ kiểm tra đủ số lượng, đạt chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đến nay đã chỉ đạo kiện toàn, củng cố 04 chủ nhiệm; 02 phó chủ nhiệm; 10 ủy viên của 06 UBKT đảng ủy cơ sở.

5. Công tác quốc phòng – an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (*có phụ lục kèm theo*). Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chú trọng, lãnh đạo công tác quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt việc đăng ký đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan với Công an tỉnh và xem đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm đối với các tổ chức cơ sở đảng. Kết quả thực hiện hàng năm đa số các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tiểu đội tự vệ cơ quan Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch phòng thủ bảo vệ khu vực cơ quan Đảng ủy Khối trình Ban chỉ huy quân sự thành phố Gia Nghĩa phê duyệt, hàng năm đều cử cán bộ cơ quan tham gia huấn luyện dân quân tự vệ theo chương trình, kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thành phố Gia Nghĩa.

- Lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra hai cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh tham nhũng; có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát và kiểm tra công tác phòng chống lãng phí, tiêu cực; kịp thời xử lý nghiêm những tổ chức, cán bộ, đảng viên sai phạm thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý, nhằm ngăn ngừa các biểu

hiện tham nhũng, lãng phí, tránh dư luận xấu ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

- Thực hiện Đề án 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Tỉnh ủy về Đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị Tỉnh Đắk Nông; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời phổ biến, quán triệt đến 76/76 tổ chức cơ sở đảng và 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 10/9/2019 của Đảng ủy Khối về Đấu tranh phòng chống “tham nhũng vặt” trong Đảng bộ Khối và các văn bản có liên quan để các tổ chức cơ sở đảng có cơ sở, định hướng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; đúng với mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp về phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm ngăn chặn, từng bước tiến tới đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 05/01/2015 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình số 12-CTr/ĐUK, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp thuộc Đảng bộ Khối triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư phản ánh, tố cáo của cán bộ, đảng viên theo đúng thẩm quyền.

- Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quy định về việc tiếp dân, nghe phản ánh của dân, xử lý những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đến các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; phân công tổ địa bàn kịp thời nắm bắt thảo gỡ những vướng mắc của tổ chức đảng theo đúng thẩm quyền quy định; chỉ

đạo giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình quản lý tiếp nhận, phân loại các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên của nhân dân; giải thích, hướng dẫn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết đảm bảo theo quy định.

6. Công tác dân vận, đoàn thể

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII về tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới.

- Tăng cường lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện “Năm Dân vận khéo”; trong đó, lãnh đạo cấp ủy các TCCS đảng, căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn và tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở một số nội dung, lĩnh vực: “Khéo” vận động tập thể, cá nhân góp ý xây dựng Đảng (chi, đảng bộ); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Theo đó, việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị lồng ghép vào xây dựng các mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ có 163 mô hình tập thể, 318 điển hình cá nhân học tập và làm theo Bác.

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối, gồm 11 đồng chí, 02 đồng chí Thư ký của Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối phụ trách công tác tuyên giáo làm Trưởng ban; năm 2021, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình cụ thể để triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động triển khai thực hiện QCDC, giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc tại cơ quan, đơn vị.

- Năm 2020, 99% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định 04/2015-NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ; tăng cường xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với xây dựng “văn hóa công sở”, 98% cơ quan, đơn vị thuộc Khối đạt cơ quan, đơn vị văn hóa.

7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Hiện nay, Đảng ủy Khối có 02 tổ chức đoàn thể trực thuộc là Đoàn khối và Hội Cựu chiến binh khối. Ban Thường vụ luôn quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh về mọi mặt, ổn định về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động đúng theo Điều lệ của tổ chức mình và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đoàn khối và Hội Cựu chiến binh khối đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III- HẠN CHẾ, TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của một số cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng còn chậm, có nơi còn mang tính hình thức.

2. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Việc thực hiện tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số TCCS đảng đôi lúc, đôi nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Ý thức học tập chỉ thị, nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối chưa bảo đảm. Chất lượng một số bài thu hoạch học tập nghị quyết còn hạn chế, thậm chí có tình trạng sao chép bài lẫn nhau. Một số báo cáo viên, nhất là tuyên truyền viên ở các TCCS đảng khả năng truyền đạt còn hạn chế, chưa thật thu hút người nghe, gây nhàm chán cho người học.

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng ở một số cấp uỷ đảng chưa được chú trọng, chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả chưa cao. Kinh phí để triển khai sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn phụ thuộc cấp trên, nên chưa chủ động trong công tác thực hiện sưu tầm, nghiên cứu, thu thập, tổng hợp tư liệu, thông tin, in ấn, xuất bản, ban hành.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa có chiều sâu, chưa có sức lan toả sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến còn hạn chế. Việc đăng ký làm theo của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn mang tính hình thức, chưa bám sát với yêu cầu thực tế.

- Việc lãnh đạo thực hiện QCDC một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được chú trọng; việc triển khai thực hiện QCDC ở một số TCCS đảng còn hình thức. Việc chủ động phát hiện và xử lý đơn thư, tố cáo hiệu quả chưa cao nên vẫn còn đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

3. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số ít tập thể, cá nhân chưa nhìn nhận đúng khuyết điểm, sai phạm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế khuyết điểm. Nội dung kiểm điểm chưa đi vào trọng tâm, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa đi sâu vào phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn hạn chế. Việc đăng ký các nội dung cam kết, rèn luyện, chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể, cá nhân còn hình thức, hiệu quả chưa thực chất.

- Việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên có nơi còn chậm, hình thức.

- Một số cấp uỷ, chi bộ chưa thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình

chưa cao, nội dung sinh hoạt chi bộ đơn điệu, sơ sài, nên chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có những hạn chế nhất định; chưa làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên của một số cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

- Việc thực hiện Đề án 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Tỉnh ủy về Đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị Tỉnh Đắk Nông còn gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác về tình hình tham nhũng diễn ra trong thực tế. Việc đưa nội dung về công tác phòng, chống “tham nhũng vặt” vào Chương trình kiểm tra, giám chuyên đề hàng năm ở cơ sở hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng có nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng.

- Việc phối hợp giải quyết một số đơn thư tố cáo hiệu quả chưa cao.

- Một số tổ chức đảng thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thiếu chặt chẽ, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; còn đơn giản trong quy trình thủ tục; xem xét, xử lý kỷ luật một số vụ việc còn chưa nghiêm.

2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Những tồn tại hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do:

- Đội ngũ cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, công việc chuyên môn nhiều nên thời gian giành cho công tác xây dựng Đảng không nhiều.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, tầm quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị nghị quyết của Đảng.

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

- Một số đơn thư tố cáo đề nghị nhiều nội dung khác nhau liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên việc phối hợp giải quyết hiệu quả chưa cao.

- Văn bản ban hành sau Đại hội nhiều dẫn đến một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm nghiên cứu, triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

IV- MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHỦ YẾU

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo các Tổ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở nắm chắc tình hình kịp thời báo cáo Ban Thường vụ để có hướng xử lý, ngăn chặn từ sớm, từ xa những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

- Triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chủ đề học tập hàng năm gắn với việc triển khai các phong trào thi đua; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng; kết hợp giữa công tác tuyên truyền và nắm tình hình dư luận xã hội để kịp thời tham mưu các cấp ủy đảng có giải pháp phù hợp.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng mở rộng về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35.

- Tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định 04/2015-NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

- Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng căn cứ 85 biểu hiện tại Quy định 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các TCCS đảng tổ chức kiểm tra, đánh giá tính chính xác, nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và chuyên đề theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối; nâng cao chất lượng nghị quyết của chi bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, hạn chế tối đa tình trạng đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, dư luận bức xúc.

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc khắc phục những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên sau kiểm tra, giám sát.

- Chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động nắm tình hình phát hiện và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có đủ trình độ, năng lực để phát hiện những sai phạm, có dũng khí để đấu tranh với những hành vi sai trái, có bản lĩnh chính trị vững vàng để vượt lên chính mình tránh những cám dỗ đời thường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay, báo cáo Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- Văn phòng Tỉnh ủy
- Đoàn công tác của Tỉnh ủy
- Các đ/c UVBTV ĐUK,
- Các CQTM&GV của ĐUK,
- Các đoàn thể của ĐUK,
- Lưu VP, BTC ĐUK.

(báo cáo)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Huỳnh Ngọc Anh

PHỤ LỤC

Các văn bản được ban hành lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng
(Kèm theo Báo cáo -BC/ĐUK, ngày /10/2021
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

1. Về công tác học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng

Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “*V/v Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”;

Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 21/01/2020 “*V/v Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, năm 2020*”;

Kế hoạch số 29-KH/ĐUK, ngày 20/8/2021 “*Về thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”;

Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 5/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “*Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”)

2. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Chương trình công tác toàn khóa số 01-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chương trình số 02-CTr/ĐUK, ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021;

- Chương trình hành động số 03-CTr/ĐUK, ngày 15/9/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK, ngày 08/3/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Quy chế làm việc số 01-QC/ĐUK, ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chương trình số 13-CTr/ĐUK, ngày 31/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”;

2. Về công tác kiểm tra Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng

Chương trình số 04-CTr/ĐUK, ngày 17/9/2020 về công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối;

Chương trình số 05-CTr/ĐUK, ngày 18/01/2021 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, trong đó, kiểm tra 09 Tổ chức, 03 cá nhân; giám sát 03 tổ chức, 03 cá nhân;

Chương trình số 09-CTR/ĐUK, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng;

Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 39-QĐ/ĐUK, ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

3. Về công tác quốc phòng – an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Thực hiện chương trình số 16 –CTr/TU, ngày 11/6/2021 của BTV Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới;

- Chương trình hành động thực hiện nâng cao hiệu quả công tác PCTN, LP trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2025;

- Chương trình phòng chống tham nhũng năm 2021;

Chương trình số 15-CTr/ĐUK, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

Thông báo số 85-TB/ĐUK, ngày 06/10/2020 về phân công nhiệm vụ, đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ theo dõi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, thành lập 6 tổ, phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng trực tiếp theo dõi, phụ trách địa bàn;

Công văn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU, “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong điều kiện mới”;

4. Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đoàn Thanh niên trong tình hình mới”,

Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể”.
